

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIO LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2007/CT-UBND

Gio Linh, ngày 02 tháng 01 năm 2007

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn huyện

Bưu chính- Viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Trong những năm vừa qua, hệ thống Bưu chính- Viễn thông trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Hoạt động ngành Bưu chính- Viễn thông có vai trò hết sức quan trọng trong việc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, đoàn thể nhân dân các cấp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thấy được tầm quan trọng đó, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong toàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về Bưu chính- Viễn thông như: Pháp lệnh Bưu chính- Viễn thông. Nghị định 157/2004/NĐ-CP và Nghị định 160/2004/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Bưu chính- Viễn thông; Chỉ thị số 05/2005/CT-UBND ngày 26/04/2005 của UBND tỉnh về Công tác bảo vệ hệ thống điện và mạng lưới Bưu chính- Viễn thông, đã ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn mạng lưới Bưu chính- Viễn thông trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm 2006, trên địa bàn các xã Gio Việt, Gio Hải, Trung Giang đã xảy ra liên tiếp một số vụ cắt trộm cáp điện thoại. Những hành vi vi phạm pháp luật này đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05/2005/CT-UBND ngày 26/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị về Công tác bảo vệ hệ thống điện và mạng lưới Bưu chính- Viễn thông, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể, nhân dân và mọi công dân trong việc bảo vệ, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn đối với mạng Bưu chính- Viễn thông trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Mở đợt cao điểm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, về bảo vệ an toàn hệ thống thông tin liên lạc, mạng lưới Bưu chính- Viễn thông được quy định tại Pháp lệnh Bưu chính- Viễn thông, Nghị định 157/2004/NĐ-CP và Nghị định 160/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó đề các cấp chính quyền phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cho quần chúng nhân dân ký cam